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1 Datganiadau o ddiddordeb  

 
Dim. 
 

2 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019 fel cofnod gwir a 
chywir, yn amodol ar y newidiadau a ganlyn: 

  
       Ar dudalen 8, yn y drafodaeth ar Deithio Cynaliadwy, cynhwyswyd y sylw a ganlyn 

ynghylch teithio mewn ardaloedd gwledig: “Gwnaeth Aelod sylw ar bwysigrwydd cael 
gwasanaeth bws cynaliadwy mewn ardaloedd gwledig.” 

  
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 fel cofnod gwir a 
chywir. 
  
 

3 Gwasanaeth Adnoddau a Rennir  
 
Mynychwyr: 
-        Matt Lewis (Prif Swyddog, Gwasanaeth Rhannu Adnoddau) 
-        Kath Beavan-Seymour (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaeth Rhannu Adnoddau) 
-        Cath Barnard (Rheolwr Gwasanaeth Gwasanaethau Addysg, Gwasanaeth Rhannu 

Adnoddau) 
-        Mike Doverman (Rheolwr Cymorth Defnyddwyr, Gwasanaeth Rhannu Adnoddau) 
-        Annette Drew (Rheolwr Busnes, Gwasanaeth Rhannu Adnoddau) 
-        Tracy McKim (Pennaeth Dros Dro Pobl a Chymorth Busnes) 
-        Mark Bleazard (Rheolwr Gwasanaethau Digidol) 
-        Dominic Gibbons (Rheolwr Prosiectau Digidol) 

  
Cyflwynodd y Prif Swyddog drosolwg byr i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y meysydd allweddol 
i'w hystyried. Tynnwyd sylw'r aelodau at yr adran gyllid o'r adroddiad, a'r opsiynau arbedion a 



 

ddarparwyd i'r Bwrdd Cyllid a Llywodraethu i'w hadolygu. Dywedodd fod y GRhR o fewn y 
gyllideb a'i fod wedi cyflawni'r arbedion y gofynnwyd amdanynt. Roedd partneriaid bellach 
mewn cytundeb un categori gyda Microsoft. Roedd y cynnydd mwyaf mewn costau o 
ganlyniad i fudo Office 365 a chytundeb Microsoft ac yn seiliedig ar angen. 

  
Cyfeiriodd at yr adroddiad blaenorol i'r Pwyllgor, pan ofynnodd yr Aelodau am amserlenni ar 
gyfer TGCh ar gyfer Addysg a dywedodd fod Grŵp Strategaeth wedi'i sefydlu a'i fod wedi 
cyfarfod ddwywaith. 

  
Roedd tynnu cyfalaf i lawr wedi lleihau'n fawr. Roedd Cefnogaeth Ymgeisio yn bwysau, 
roedd ymholiadau wedi lleihau wrth i un person ddychwelyd, ac roedd gwasanaethau i lawr i 
un person yn unig. Fodd bynnag, mae SRS yn y broses o symud i lwyfan gwahanol. Byddai 
papurau’n cael eu hystyried gan y bwrdd strategol yr wythnos ganlynol, y mae Aelod Cabinet 
Casnewydd yn aelod ohono. Byddai cyfarfod allweddol yn cael ei gynnal yr wythnos ganlynol 
yn ymwneud â modelau defnydd a gwasanaethau cwmwl. 

  
Roedd deg argymhelliad wedi'u rhoi gan y bwrdd strategol ac roedd diweddariadau'n cael eu 
cynnal bob chwarter, ond roedd rhywfaint o orgyffwrdd. Gellid dosbarthu copi o'r papur 
Argymhellion a Chamau Nesaf i Aelodau'r Pwyllgor. Dywedwyd hefyd y bu llawer o adborth 
cadarnhaol. 

  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
     Cyfeiriodd Aelod at y sylw bod SRS wedi derbyn £2.2 miliwn ond nad oedd yn glir ar beth 

yr oedd Llywodraeth Cymru am i'r arian gael ei wario, ee band eang. Nid oedd pob ysgol 
wedi prynu i mewn i'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth, felly sut gallai'r Partneriaid sicrhau bod 
yr ysgolion hynny yn cael darpariaeth. Dywedodd y Swyddog wrth y Pwyllgor fod angen 
gwario'r arian yn wreiddiol o fewn 7 categori, bellach yn 6 chategori ac y gellid dosbarthu'r 
manylion i Aelodau'r Pwyllgor. Roedd 6 haen, bod yn rhaid i ysgolion weithio i fyny ac 
roedd angen safon seilwaith sydd ei angen ar ysgolion i gyrraedd y lefel nesaf. Byddai 
pob ysgol yn elwa, er y rhoddwyd enghraifft ei bod yn debygol y byddai ysgol gyda 
phopeth yn ei le eisoes yn derbyn llai o arian nag ysgol sydd heb fawr mewn lle. Roedd 
partneriaid wedi ymrwymo i gyflwyno'r CLG yng Nghasnewydd. 

  
     Cododd Aelod hyder bod staff addysgu yn gallu addysgu gan ddefnyddio dyfeisiau a 

gofynnodd a oedd Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau ategol ar y ffordd ymlaen yn 
rheolaidd. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y GRhR wedi dod ag awdurdodau cyflawni at 
ei gilydd i adolygu cynlluniau cymheiriaid a thrafod yr hyn yr oeddent yn ei wneud. Roedd 
GCA yn rhan o’r drafodaeth honno i wneud yn siŵr bod partïon yn siarad â’i gilydd. 
Hysbyswyd yr Aelodau hefyd am ymdrech Llywodraeth Cymru i ostwng y gost fesul 
dyfais, ond roedd llawer o heriau yn y prosiect hwn. 
 
 

     Mynegwyd pryder ynghylch yr her o allu ymgysylltu ag ysgolion. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod y Prif Swyddog Addysg yn gweithio ar hyn ochr yn ochr â Rheolwr 
Gwasanaeth GRhR (Gwasanaethau Addysg). 
  

     Soniodd yr aelodau am y gost i brynu i mewn i'r CLG, ac roedd ysgolion mewn diffyg yn 
cael eu denu gan ddarparwyr rhatach ac roedd angen i ysgolion fod yn hyderus y byddai'r 
CLG yn fforddiadwy ac yn gyflawnadwy. Dywedodd y Swyddog wrth y Pwyllgor y byddai 
adeiladu cyllideb ar gyfer y CLG yn syml. Roedd nifer o Benaethiaid wedi gofyn a allent roi 
cynnig ar y gwasanaethau am chwe mis, ond roedd hyn yn anodd oherwydd pe baent yn 
camu allan, byddai ysgolion eraill wedyn yn gweld cynnydd mewn costau. Roedd angen i 
ysgolion gydweithio. Mae gan SRS set gyfyngedig o adnoddau, a gallai ddod â phobl i 
mewn i ailadeiladu'r llinell amser ond roedd yn dibynnu ar ba bryd y gallai ysgolion sicrhau 
bod pethau ar gael ee ysgolion cynradd yn gofyn i waith gael ei wneud yn ystod gwyliau'r 
haf. 



 

  
     Trafododd yr aelodau Benaethiaid yn dod at ei gilydd i drafod eitemau mewn fforymau a 

gofynnwyd pa heriau yr oedd y GRhR yn eu rhagweld i Benaethiaid yn prynu i mewn. 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod pwysau ariannol ac amser arnynt, a allai olygu y gallai fod 
yn anodd neu ddim mor bwysig rhyddhau bore ar gyfer GRhR. iddynt, felly efallai y bydd 
yn rhaid i SRS ddod o hyd i ffordd wahanol o ymgysylltu. Cafwyd peth llwyddiant yn 
Nhrefynwy a Thorfaen. Roedd rhaniad o tua 50% mewn ysgolion CLG ac ysgolion nad 
ydynt yn CLG. Roedd angen i SRS wneud i ysgolion ddeall yr amserlen y cytunwyd arni, 
gan y byddai Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen i brosiectau eraill gyda'r cyllid. 
Dywedodd y Swyddog fod presenoldeb gwell wedi bod yn yr ail gyfarfod. Byddai 
penaethiaid yn dechrau sylweddoli sut y byddai'n effeithio ar bob un o'u hysgolion o fewn 
neu allan o'r CLG. 

  
     Cyfeiriodd Aelod at y ffaith nad oedd Llywodraethwyr Ysgol i gyd yn hyddysg yn y defnydd 

o gyfrifiaduron a thechnoleg arall. Teimlwyd nad oedd cyrff llywodraethu wedi ymgysylltu. 
Roedd SRS wedi cael ei alw i gyfarfodydd llywodraethwyr pan nad oedd rhywbeth yn 
gweithio. Byddai angen gwella’r berthynas â llywodraethwyr ysgolion, gan mai nhw oedd 
yn gwneud y penderfyniadau. Byddai cyfarfod llywodraethwyr rhanbarthol yn well ar gyfer 
ymgysylltu. 

  
Ychwanegwyd, gyda mudo o Flaenau Gwent, ei bod yn agored i Benaethiaid wahodd 
GRhR i gyfarfodydd llywodraethwyr a daeth 12 ysgol i fyny a gafodd wybod beth mae 
GRhR yn ei wneud a pham, a gafodd dderbyniad da. 
  
Atebodd yr aelodau y gallai GRhR gysylltu'r Llywodraethwyr â'r presenoldeb pe na bai'r 
Penaethiaid yn gallu mynychu. Mae GRhR yn gweithio gyda GCA ar gyfer hyfforddi staff a 
gallai hwn fod yn gyfle delfrydol i weld gweithio mewn partneriaeth rhwng y gwahanol 
bartneriaid. 

  
     Holodd Aelod ynghylch y meddylfryd y tu ôl i benderfyniad y bwrdd strategol ar gyfer 

estyniad 5 mlynedd hyd at 2026, er y gellid gweld y pethau cadarnhaol. Dywedodd y 
Swyddog fod hyn yn deillio o'r ymdrech i ymrwymo i SRS. 
  

     Mae llawer o wariant ar galedwedd ac a ragwelodd y bartneriaeth bwynt lle y daw costau i 
lawr, neu ai dim ond y cylch uwchraddio ydyw. Dywedodd y Swyddog fod costau refeniw 
yn codi ond bod y costau cyfalaf yn mynd i lawr. Rhoddwyd enghraifft o rentu gan 
Microsoft byddwch bob amser o fewn y gyllideb. Mae'n bwysig i SRS wneud yn siŵr bod 
Casnewydd mewn sefyllfa gynaliadwy. Nid yw'n debygol o leihau ac nid oes unrhyw 
awdurdodau yn cynllunio'r cynaliadwyedd hwnnw. Rhoddwyd enghraifft pan fyddwch yn 
cyrraedd diwedd 3-5 mlynedd, mae'r bartneriaeth yn edrych i weld a allant wneud i bethau 
bara blwyddyn arall. 

  
     Holwyd am yr Adolygiad Goramser (gostyngiad o 25%) a pham na fyddai hyn yn cael ei 

adlewyrchu yn y gyllideb. Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r gyllideb a ddangoswyd yn yr 
adroddiad oedd y gyllideb wedi'i diweddaru. Yna holodd yr aelodau ynghylch manylebau 
ar liniaduron, a aeth y bartneriaeth am y gorau neu orwariant ar gyfer diogelu'r dyfodol. 
Dywedwyd eu bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid ond nad oeddent yn mynd am 
becynnau premiwm, cawsant y perfformiad gorau am y pris gorau. 

  
     Pe bai'n mudo i'r cwmwl a fyddai hynny'n arbed arian ar drwyddedau, ac a fyddai'n rhaid 

i'r Cyngor dalu hyd at swm penodol o le storio ar y gweinydd. Dywedwyd wrth yr aelodau y 
byddai angen trwydded o hyd ar gyfer byrddau gwaith. Rhoddwyd enghraifft bod 
Casnewydd wedi mudo i Office 360 ym mis Mai, felly nid oedd angen rhai trwyddedau 
mwyach, ond roedd eu hangen o hyd ar gyfer pethau eraill. O ran storio, cynghorwyd y 
byddai hynny ymhell a thu hwnt i'r hyn y byddai'r Cynghorau ei angen. 

  



 

     A oes contract hirdymor gyda chyflenwyr SRS, ac a ellid ei derfynu pe bai offer yn mynd 
yn rhy ddrud. Dywedwyd wrth yr aelodau bod partneriaid wedi gweld gostyngiad ym mhris 
offer gan ei fod wedi'i asesu'n ddiweddar. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd gyda'r 
cyflenwyr ac fel rhan o'r contract, roedd GRhR wedi cynnal adolygiad chwe mis ar brisiau 
a gallai dorri'r contract ar unrhyw adeg. 

  
     A yw GRhR yn mynd i ysgolion i ddarparu hyfforddiant pan fydd technoleg newydd ar 

gael. Dywedwyd wrth yr aelodau bod EAS wedi derbyn yr hyfforddiant ar gyfer unrhyw 
raglenni neu feddalwedd newydd, gan nad oedd GRhR yn darparu gwasanaeth hyfforddi i 
ysgolion. Fodd bynnag, mae SRS yn sicrhau eu bod ar becyn meddalwedd a gefnogir ee 
Windows 10 yn cael ei gefnogi gan Microsoft. 

  
     Gwnaed sylw bod yr holl fesurau perfformiad yn Wyrdd a bod y gwasanaeth wedi gwella. 

Fodd bynnag, roedd yn anodd barnu yn gymharol ag awdurdodau lleol eraill, felly sut 
roedd Casnewydd yn mesur yn erbyn awdurdodau lleol eraill? Dywedwyd wrth yr aelodau 
bod yr un mesurau ar waith ar gyfer y 4 partner. Bob mis cynhelir cyfarfod sy'n cael ei 
ailadrodd ar draws yr holl bartneriaid gyda ffigurau'n cael eu rhoi. Gellid dosbarthu'r rhain 
i'r Pwyllgor. 

  
     Dywedwyd wrth yr aelodau mai'r dyheadau digidol a strategol ar gyfer ysgolion yw 

eitemau sy'n eiddo i'r ysgol, mae angen iddynt ddweud wrth SRS sut i wneud pethau a 
beth maent ei eisiau. Rôl SRS yw cyflawni'r strategaeth. Mae angen templed o ryw fath ar 
ysgolion o rywle sydd wedi gwneud hyn yn iawn. Mae pob awdurdod yn delio â hynny ar 
hyn o bryd, mae angen i strategaeth ddigidol Casnewydd ddod o Gasnewydd. 

  
     A all awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth i wella, ac a oes unrhyw waith y gellir ei 

wneud mewn fforymau? Dywedwyd wrth yr aelodau bod cyfarfod wedi'i gynnal ddoe, 
gallwn gael cyfran grŵp o'r strategaethau sydd gan ysgolion ar hyn o bryd. Mae’n bosibl y 
gellid gosod is-grŵp yn y Strategaeth Ddigidol i greu templed o ganllaw strategaeth dda i 
ysgolion. Dywedwyd wedyn y byddai'n llawer haws petai gan ysgolion yr un strategaeth. 

  
     Dywedwyd wrth yr aelodau y cafwyd sgôr boddhad cwsmeriaid o 97%. 

  
Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu. 
  
 

4 Cronfa Gofal Integredig  
 

Mynychwr: 
-        Roxanne Green (Tîm Rhanbarthol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol) 
-        James Harris (Cyfarwyddwr Strategol - Pobl) 
-        Chris Humphrey (Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol) 
  
Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth drosolwg byr i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y 
meysydd allweddol i'w hystyried. Dywedwyd bod y Gronfa Gofal Integredig bellach yn 
ei phumed flwyddyn, ac mae'n grant a ddaw gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
datblygiad gwasanaethau ar draws y gwasanaethau a rennir. Mae pob bwrdd 
rhanbarthol yn gwneud cais am y grant. Mae nifer o grantiau gwahanol, a’r gofynion ar 
gyfer y grantiau yw na ellir eu defnyddio i gefnogi gwasanaethau gofal. Roedd y grant 
wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol yn y Gwasanaethau Oedolion i ddarparu 
gwelyau cam-i-lawr yn Parklands, uwchraddio cyfleusterau seibiant yn Centrica Lodge. 
Cynigion byw ar gyfer Gwasanaethau Plant yw darparu mwy o gyfleusterau gofal 
mewnol yn hytrach nag anfon plant ymhellach i ffwrdd. Dros y blynyddoedd diwethaf 
mae'r Cyngor wedi elwa o'r arian hwn. Mae’n sail i’n gwasanaethau atal ac atal cynnar. 
  
Rhoddodd y Swyddog gyd-destun i'r Aelodau fel yr amlinellwyd yn atodiad 1 yr 
adroddiad. Dywedwyd bod y gwasanaethau'n cael eu darparu gan dair ffrwd ariannu. 



 

Rhaid i bartneriaid ddefnyddio cyllid drwy ddarparu cynllun cadarn i Lywodraeth Cymru, 
a fydd yn gwneud penderfyniad terfynol. Mae hyn wedi achosi heriau ac oedi gyda 
chynllun buddsoddi'r CPA. Ar hyn o bryd mae gan Gasnewydd brosiectau mewn deg 
rhaglen. Dyraniad Casnewydd ar gyfer refeniw yw 16%. Yna cynghorwyd nad oedd 
partneriaid yn disgwyl £19.4 miliwn i'r rhanbarth. Roedd yn rhaid i bob partner strategol 
weithio'n galed i ddeall y cynllun ariannol. Mae Casnewydd yn arwain y ffordd o ran 
datblygu strwythurau plant. 
  
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
  
            Diolchodd yr aelodau i'r swyddogion am y cyflwyniad defnyddiol. Dywedwyd y 

byddai'n ddefnyddiol gweld sut mae gan fudd-daliadau Casnewydd bartneriaid, 
yn ogystal â chanlyniadau a manteision y mae trigolion wedi'u gweld. Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod yn rhaid i swyddogion ddarparu diweddariadau chwarterol ar 
bob prosiect. O ran trigolion yn elwa, mae swyddogion yn cael adborth a straeon 
pobl. Rhoddwyd enghraifft wedyn o ganlyniadau Camu i Fyny, Camu i Lawr 95%, 
sef un o'r uchaf. Dywedodd yr Aelodau y byddai'n ddefnyddiol gweld mwy o 
wybodaeth mewn papurau yn y dyfodol. Atebodd swyddogion eu bod yn gwneud 
gwybodaeth chwarter diwethaf ar hyn o bryd, bydd gan yr Aelodau ddarlun clir o'r 
prosiect arfaethedig. Gall swyddogion roi adborth ar y prosiectau hyn i'r pwyllgor. 
  
  

            Pa wersi a ddysgwyd wrth gydweithio, ac a fu unrhyw heriau? Dywedwyd wrth yr 
aelodau mai ffactor yn hyn o beth oedd y ffordd orau o ddefnyddio arian, mae'r 
partneriaid wedi dysgu o ba brosiectau sydd wedi gweithio ac wedi bod yn 
effeithiol a pha rai nad ydynt wedi gweithio. Cytunir ar brosiectau ar y cyd ar 
draws Gwent ac yna eu profi fel peilot. Os byddant yn llwyddiannus yna cânt eu 
cynyddu ledled Gwent. Rhoddwyd enghraifft bod rhyddhau o'r ysbyty ac oedi 
wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng yn sylweddol dros y pedair i bum mlynedd 
diwethaf. 
Rhoddwyd enghreifftiau pellach bod Trefynwy wedi dechrau gweithio gyda phobl 
ag anableddau dysgu i roi mwy o gysylltiadau cymdeithasol ar gyfer cynllun – My 
Mates. Cafodd hwn ei dreialu yn Nhrefynwy ac mae bellach yn cael ei gyflwyno i 
Went gyfan. Yna gwnaed sylw eu bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i 
wneud yn siŵr bod arian yn cael ei wasgaru i bartneriaid y 3ydd sector i 
ychwanegu gwerth at rai pethau y gallant eu gwneud. 
Dywedwyd hefyd fod yna aeddfedrwydd gwirioneddol yn y bartneriaeth, maent 
mewn gwirionedd yn cyd-fynd â gwaith rhanbarthol. Mae awydd gwirioneddol am 
waith partneriaeth, a dim gwrthwynebiad i gydweithio ledled Cymru, felly mae 
pawb mewn sefyllfa wirioneddol ffodus i fod yn rhan o bartneriaeth aeddfed. 

  

            A oes unrhyw heriau ar gyfer y dyfodol? Atebodd y swyddog mai her fyddai 
cynaladwyedd gwasanaethau. Mae ganddynt refeniw o £16miliwn yng Ngwent, 
gyda dyddiad terfyn ar gyfer ariannu (?) ar 31 Mawrth 2021 Bydd partneriaid yn 
gwerthuso pa brosiectau sydd wedi gweithio'n dda i archwilio sefydlogrwydd 
ariannol. Gellir tynnu sylw Llywodraeth Cymru at risg a fyddai’n cael effaith 
aruthrol ar y system iechyd a gofal cymdeithasol. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol eu bod yn edrych ar wella canlyniadau, bu 
ychydig o wendid ar ddiwedd y prosiect, ond mae'r partneriaid yn edrych ar sut 
mae pethau wedi mynd, a yw wedi gwneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr 
gwasanaeth, a sut y gall defnyddwyr gwasanaeth fod. dan sylw. Mae partneriaid 
hefyd yn edrych ar ba wasanaethau sydd eu hangen ar ddefnyddwyr gwasanaeth 
a dechrau'r gwasanaethau. Y broblem yw nad yw partneriaid yn gweld llawer o 
sut yr ydym yn gwneud hyn. Mae pryder ynghylch dyrannu arian prosiect. 
  



 

            Dywedwyd wrth y pwyllgor fod y gwasanaeth cymorth i ofalwyr yn cael cymorth 
ychwanegol, gyda digwyddiadau penodol yn cael eu cynnal ar gyfer gofalwyr a 
chydlynwyr cymunedol yn helpu i weithio ochr yn ochr. Mae hefyd yn galluogi 
gofalwyr i gael mynediad at eu gweithgareddau cymorth cymunedol a mynychu 
sesiynau galw heibio. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod buddsoddi 
mewn cydlynwyr cymunedol yn dal i fod angen pobl i gyfeirio at wasanaethau. 
Yna dywedwyd bod pob un o'r partneriaid yn gyfrifol am y cynllun cymorth i 
ofalwyr. Dyma brif rôl y rhwydwaith cefnogi gofalwyr. Nodwyd bod rhai gofalwyr 
felly ddim eisiau cael asesiadau ond yn dal eisiau gwybodaeth. Dywedwyd wrth 
yr aelodau bod nifer y gofalwyr wedi cynyddu o 300,000 i 1.1 miliwn. 
  

            Cynghorwyd enghreifftiau o sut yr oedd cyllid wedi'i ddyrannu, a oedd yn cynnwys 
cronfa Dementia y Gronfa Gofal Integredig a oedd â threial tymor byr o bum mis 
ar waith. Roedd ymgysylltu yn cynnwys dioddefwyr dementia, gofalwyr a 
chydweithwyr tai. Yna cynghorwyd y gall yr amserlen ar gyfer ymateb i ffenestr 
ariannu Llywodraeth Cymru fod o fewn chwe wythnos weithiau. 
  

            Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Llywodraeth Cymru wedi disgwyl i bartneriaid 
weithio mewn ffordd gydweithredol integredig. Mae disgwyl hefyd i wasanaethau 
fod yn ddiolwg i ddinasyddion a chleifion. 

  
            Gofynnodd yr aelodau pan fydd defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu rhyddhau o 

ysbytai, a yw'r meddyg yn gweithio ochr yn ochr â gweithiwr cymdeithasol yr 
ysbyty ar gyfer yr asesiad. Dywedwyd wrth yr aelodau bod hyn yn y model 
Reach. Yn flaenorol byddai ward yr ysbyty yn cyfeirio pawb am asesiad gwaith 
cymdeithasol, p'un a oedd ei angen ai peidio, a oedd yn golygu bod staff yn 
gorweithio. Nid oedd angen unrhyw ymyriad ar lawer o bobl. Nawr, ymwelir â 
defnyddwyr gwasanaeth yn y boreau i weld pwy sydd angen ymyrraeth a 
chefnogaeth neu pwy sydd ddim er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau 
hynny. Roedd yn bwysig nodi, fodd bynnag, nad yw hyn yn golygu bod 
meddygon yn gwneud penderfyniadau, mae'n ymwneud â dod o hyd i'r gweithio 
mwyaf effeithiol mewn amgylchedd heriol. 

  
            Pan fydd y broses werthuso yn dechrau, sut y bydd hyn yn helpu partneriaid? 

Dywedwyd wrth yr aelodau bod y broses werthuso yn dod ym mis Tachwedd 
2019. Bydd pob partner yn eistedd o dan fwrdd partneriaeth yn cymeradwyo 
gwaith gwerthuso. Bydd adborth a chanlyniad y gwerthusiad yn cael eu rhannu ar 
gyfer arfer gorau a sut i symud pethau ymlaen, gan gynnwys y risgiau dan sylw. 
Bydd yn broses barhaus, a bydd yn canolbwyntio ar un rhaglen ar y tro. Amserlen 
o 15 mis fyddai'r rhain. 
  

  
  
Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fynychu. 
  
 

5 Rhaglen Drawsnewid  
 
Mynychwyr: 
-        Emily Warren (Tîm Rhanbarthol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
-        Chris Humphrey (Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol) 
-        James Harris (Cyfarwyddwr Strategol - Pobl) 

  
Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth drosolwg byr i'r Pwyllgor a thynnodd sylw at y meysydd 
allweddol i'w hystyried. Eglurwyd bod hon yn ffrwd ariannu arall gan Lywodraeth Cymru ac 
yn weddol newydd. Mae'r Pennaeth Gwasanaeth wedi gweithio ar y cyd a Chasnewydd yw'r 
awdurdod lletyol ar gyfer Cartref yn Gyntaf, sy'n rhan o'r tîm rhyddhau o'r ysbyty. Maen nhw'n 



 

gweithio mewn dau safle: Ysbyty Brenhinol Gwent a Neville Hall. Mae'r cynllun hwn yn 
sicrhau mai pobl sy'n cael eu derbyn i'r adran damweiniau ac achosion brys yw'r rhai sydd eu 
hangen mewn gwirionedd. 
  
Rhoddodd y Swyddog gyd-destun i'r pwyllgor, a dywedodd fod y Pennaeth Cynllunio yn BIAB 
eisiau gweithio tuag at system fwy di-dor mewn gofal. Cyhoeddwyd polisi Cymru Iachach ym 
mis Mehefin 2018 ac roedd yn niwtral o ran cost. Casglwyd £100miliwn dros gyfnod o ddwy 
flynedd o ddosbarthu cludiant. Gorau po gyntaf y byddwch yn cyflwyno cynnig, y cynharaf y 
gallwch gael y cyllid. Mae rhai o’r cwestiynau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gofyn yn 
cynnwys “Ydych chi’n gweithio mewn partneriaeth?” Sefydlwyd Grŵp arweinyddiaeth bach i 
weld beth y gellid ei gyflawni mewn 14 mis sydd o fudd i ofal cymdeithasol ac iechyd ac yr 
oedd ganddynt hyder ynddo. 
  
Ymgynghorwyd â chynrychiolwyr CIT mewn pedair sesiwn cymorth her, a thrafodwyd 
rhwydweithio, beth sydd ar gael yn y pwyllgor, beth y gallech fynd at Feddyg Teulu ar ei gyfer 
a chael mynediad at wasanaethau Iechyd Meddwl. Mae pum cydlynydd llesiant wedi’u 
hariannu mewn meysydd fel y gallant gyfeirio pobl am gyngor. 
  
Yn ystod y sesiynau cafwyd rhai awgrymiadau gwych. Rhoddwyd enghreifftiau megis 
trawsnewid gwasanaethau gofal sylfaenol, hyfforddi a chefnogi meddygon teulu, a hefyd 
sefydlu tîm amlddisgyblaethol i wneud yn siŵr pan fydd cleifion yn defnyddio gwasanaethau 
gofal sylfaenol y gellir eu llywio. Maent yn ceisio rhoi’r egwyddorion ar brawf, os mai’r gwaith 
hwn yw sut y dylem gyflawni, a ble y gallwn ddod â phobl ychwanegol i mewn? Yna 
cynghorwyd model Cartref yn Gyntaf, lle gall teuluoedd gael mynediad at wasanaethau 
iechyd meddwl oedolion. Mae'r dull ysgol gyfan hefyd yn galluogi ysgolion i gyfeirio ac 
adnabod gwaith gyda theuluoedd. 
  
Roedd cyfran sylweddol o'r arian wedi mynd i hyfforddi staff. O ran canlyniadau, mae hon yn 
rhaglen gynnar iawn, a oedd ond wedi dechrau ym mis Ionawr 2019. Roedd 792 o alwadau 
wedi bod erbyn diwedd mis Mehefin felly gellir gweld sut y gallai wneud gwahaniaeth, sydd 
eisoes yn cael ei weld i deuluoedd sy’n cael trafferthion. . Mae Cartref yn Gyntaf wedi cael 
dros 1000 o asesiadau, a 30% ar gyfer derbyniadau. 
  
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 

  
     Canmolodd yr aelodau y rhaglen fel un drawiadol a chyffrous. Yna gofynnwyd ym mha 

gyd-destun y byddai Brexit yn effeithio ar y rhaglen. Hysbyswyd yr aelodau am danwariant 
mewn dau brosiect sy'n cael eu hariannu o'r ffrwd ariannu cynaliadwy. Cynlluniwyd hyn fel 
y gellid ei rolio drosto’r flwyddyn nesaf, ac mae’r prosiectau’n barod i’w cyflawni ym mis 
Ebrill 2020. Yn aml ni allwch rolio drosodd, ond mae unrhyw arian a danwariwyd mewn 
perygl o gael ei gymryd o gist rhyfel Brexit. Mae partneriaid yn cyflwyno ail gynnig. 

  
     A fyddai hyn yn achosi aflonyddwch mewnol? Dywedwyd y gallai amharu ar wasanaethau 

meddygon teulu yn gyffredinol. Mae llawer o bobl yn teimlo nad ydyn nhw'n cael y cymorth 
sydd ei angen oherwydd bod pethau ar frys. Yna hysbyswyd yr aelodau am elfen o 
gefnogaeth a gynigir trwy wasanaeth cyfnewid cymunedau tosturiol a gynhelir mewn 
cymorthfeydd. Weithiau dim ond un pwynt yw gweld meddyg teulu. Yn y model gofal 
sylfaenol newydd, os gallwch chi ryddhau amser meddyg teulu, gallai defnyddiwr 
gwasanaeth gael mwy o amser gyda nhw. Pe bai meddyg teulu'n cael ymweliad oherwydd 
pryder, gellid rhoi rhagor o wybodaeth i'r claf, gan nad y meddyg teulu yw'r person cywir 
i'w weld. 

  
Ychwanegwyd nad oedd angen i 40% o bobl a oedd yn gweld meddyg teulu ymddangos 
fel nhw, felly mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod adnoddau'n cael eu defnyddio yn y ffordd 
orau. Roedd cynadleddau ffôn wedi'u defnyddio fel peilot, a cheisio gweithio ar y cyd ar y 
cyd oedd rheoli rhai pobl â phroblemau heriol 

  



 

     Dywedwyd bod rhai meddygon yn rhoi cyffuriau i gleifion i frwydro yn erbyn problemau 
iechyd meddwl ac nad ydynt yn cynnig unrhyw gymorth ychwanegol. Mae'n rhaid bod 
llwybrau eraill ar gael i gleifion nad ydynt yn seiliedig ar feddyginiaeth. Dywedwyd bod 
angen i bartneriaid gefnogi meddygon teulu i roi gwybodaeth iddynt i'w cyfeirio. Mae her 
wirioneddol gan y bwrdd iechyd i arfogi meddygon teulu yn well. Mae llawer o waith i 
newid diwylliant. 

  
     Dywedodd yr Aelodau fod yn rhaid inni wneud yn siŵr bod gwasanaethau ar gael, a 

lleisiwyd pryderon ynghylch rhyddhau o'r ysbyty nad yw'n ymgynghori'n ddigon da â 
theuluoedd, gyda rhai pobl yn mynd adref â phroblemau iechyd meddwl difrifol nad ydynt 
wedi'u nodi. Mae angen iddo wneud yn siŵr bod y gwasanaethau cymorth cywir yno a bod 
gofalwyr yn cael gwasanaethau integreiddiol yn ogystal â chael eu gweld fel rhan o’r 
gwasanaeth. 

  
     Faint o asiantaethau sydd ar y bwrdd ar hyn o bryd? Ni ellid hysbysu nifer pendant fodd 

bynnag mae 100s. Mae arweinydd penodedig ym mhob ardal awdurdod a'i swydd yw 
gweithio gyda thimau ac asiantaethau trydydd sector. Mae her fawr i gael gwybodaeth 
allan i'r cyhoedd a chael mynediad ati. Soniwyd am y Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth ym 
Mlaenau Gwent, gyda llawer o weithgareddau'n cael eu cynnal megis teithiau cerdded a 
digwyddiadau mewn llyfrgelloedd. 

  
Yna dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod pob gofalwr yn dymuno bod yn rhan o'r 
broses benderfynu, ond bod angen y wybodaeth arnynt. Byddai'n ddefnyddiol pe baent yn 
gwybod ble i fynd a bod ganddynt berson cyfrifol i fynd iddo a chael eu cyfeirio. Mae'n 
gweithio'n dda iawn fel model. Nid oedd pob gofalwr am gael asesiad gofalwr. 

  
     Gwnaed sylw y dylai pobl gael mynediad at wasanaethau profedigaeth i roi mynediad 

iddynt a gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd nesaf. Dywedwyd wrth yr aelodau bod yna 
fenter gan y Prosiect Dementia Cenedlaethol ac mae Cruise yn cefnogi teuluoedd mewn 
galar. Mae yna hefyd rwydweithiau cymorth y gellir eu defnyddio fel bod gofalwyr sydd 
wedi colli rhywun yn y gorffennol yn gallu helpu eraill. 

  
     Soniodd yr Aelodau am y diwylliannau amrywiol yng Nghymru a sut y mae'n rhaid i'r dull 

cysoni ledled Cymru fod yn heriol, gyda'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Pan ofynnwyd faint o 
wahaniaeth oedd rhwng Cymru a Lloegr. Dywedodd yr Aelodau fod llawer; Mae gan 
Gymru wahanol drefniadau ariannu, trothwyon a strwythurau gwahanol. Mae Cymru yn 
fwy hael mewn sawl ffordd gyda gofal cymdeithasol. Mae Llywodraeth Cymru eisiau 
gweithio mewn partneriaeth, 

  
Dywedodd y swyddog nad yw Cymru yn comisiynu fel Lloegr, sy'n cael eu hysgogi gan 
gomisiynu a chontractio. Mae'n ymddangos yn haws yng Nghymru gyda chyllidebau bloc, 
rhannu adnoddau. Ein nod yw gwella canlyniadau, sy'n heriol ond yn canolbwyntio'n fawr 
ar ganlyniadau. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Gwahoddedigion am fynychu. 
  
 

6 Adroddiad Cynghorydd Craffu  
 
Mynychwr: 
- Meryl Lawrence (Cynghorydd Craffu) 

 
a) Diweddariad ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol 
 

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, a rhoddodd wybod i’r 
Pwyllgor am y pynciau a drefnwyd ar gyfer y ddau gyfarfod Pwyllgor nesaf: 

 
Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019: 



 

 Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a Rhanbarthol 
 Diweddariad ar Ddatblygu Trefniadau Maethu Rhanbarthol 
 
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020: 
 Gwasanaeth Cyflawni Addysg – Cynllun Busnes 
 Diweddariad Canol Blwyddyn y Cynllun Llesiant 

 
Dywedodd hefyd am y rhestr o Friffiadau yr oedd y Pwyllgor wedi gofyn amdanynt. Yn 
dilyn trafodaeth, gofynnodd y Pwyllgor i drefniadau gael eu gwneud ar gyfer ymweliad â 
Chyfleuster Ailgylchu Wastesavers ddydd Mercher 20 Tachwedd 2019 am 3pm, ac yna 
cyflwyniad o Drosolwg o'r trefniadau partneriaeth. 

 
a) Taflen Weithredu 
 

Rhoddodd y Cynghorydd Craffu wybod i’r Pwyllgor am y Camau Gweithredu o’r Cofnodion 
a gynhaliwyd ar 26 Mehefin a 10 Gorffennaf 2019, fel y’u rhestrir ar Dudalen 121. 

 
b) Adroddiadau Gwybodaeth 

 
Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor nad oedd unrhyw Adroddiadau 
Gwybodaeth i'w dwyn i sylw'r Pwyllgor. 
 

d) Llythyrau Sgriwtini / Cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 

Dywedodd y Cynghorydd Craffu wrth y Pwyllgor fod Llythyr Craffu wedi'i anfon ato 
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer 4 Hydref, gan gyflwyno'r 
sylwadau bod y 
Roedd y Pwyllgor wedi gwneud Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant 2018-19 ar 26 
Mehefin 
Cyfarfod. Byddai cofnodion cyfarfod Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus ar 4 Hydref yn 
cael eu dosbarthu i'r Pwyllgor. 

 
Terfynwyd y cyfarfod am8.10 p.m 
 


